

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAMCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/CT-UBND

Hà Nam, ngày 29 tháng 3 năm 2013

CHỈ THỊ**Về việc tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp
trên địa bàn tỉnh**

Thời gian qua, công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp theo Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106//2005/NĐ-CP và Thông tư số 03/2010/TT-BCT ngày 22/01/2010 của Bộ Công Thương về quy định một số nội dung về an toàn công trình lưới điện cao áp đã được các cấp, ngành của tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên tình trạng vi phạm hành lang an toàn một số tuyến điện cao áp vẫn diễn biến phức tạp như: Xây dựng công trình, trồng cây lâu năm... đã gây sự cố làm mất điện ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của người dân và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Nguyên nhân của tồn tại trên chủ yếu do công tác phối hợp giữa các đơn vị quản lý vận hành lưới điện và các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan có lúc, có việc thiếu đồng bộ, thiếu cụ thể, chặt chẽ, chưa kiên quyết xử lý vi phạm.

Để tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ an toàn các công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Công Thương:

- Chỉ đạo đơn vị quản lý công trình điện lập hồ sơ quản lý, xác định mốc chỉ giới hành lang an toàn để bàn giao cho các địa phương quản lý. Đối với các công trình đầu tư mới phải bàn giao hồ sơ và mốc chỉ giới hành lang an toàn ngay khi triển khai dự án.

- Kiểm tra, xử lý các hành vi, vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện phương án bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp nhận hồ sơ vi phạm, chủ trì phối hợp với đơn vị quản lý vận hành lưới điện, UBND huyện, thành phố và các cơ quan liên quan xây dựng phương án và thực hiện phương án xử lý các vi phạm an toàn hành lang công trình lưới điện cao áp theo quy định của pháp luật.